

Trung tâm Khúc phúc Thảm ho? (Disaster Recovery Centers) s? m? t?i các h?t Alameda và San Mateo

Release Date: Tháng 2 9, 2023

SACRAMENTO, Calif. – Các Trung tâm Khúc phúc Thảm ho? (Disaster Recovery Centers) s? m? c?a trong tu?n này t?i các qu?n Alameda và San Mateo, n?i nh?ng c? dân b? ?nh h??ng b?i bão và l? l?t nghiêm tr?ng có th? c?p nh?t các ??n ??ng ký FEMA c?a b?n và tìm hi?u v? các ch??ng trình c?a ti?u bang và c?ng ??ng c?ng nh? các h? tr? hi?n có khác.

Các trung tâm ph?c h?i ???c ??t t?i:

Alameda County Public Works Building

4825 Gleason Drive

Dublin, CA 94568

Gi? ho?t ??ng: 10 gi? sáng ??n 7 gi? t?i h?ng ngày

M? c?a: Th? Sáu, ngày 10 tháng Hai

Zhone (Arena) Center

7001 Oakport Street

Oakland, CA 94621

Gi? ho?t ??ng: 10 gi? sáng ??n 7 gi? t?i h?ng ngày

M? c?a: Th? Sáu, ngày 10 tháng Hai



FEMA

Page 1 of 3

San Mateo County Fairgrounds

The Event Pavilion

2495 South Delaware Street

San Mateo, CA 94403

Lưu ý: Sự kiện diễn ra vào trên Phố Nam Delaware

Giờ hoạt động: 9 giờ sáng đến 7 giờ tối hàng ngày

Các ngày: Thứ Năm, ngày 9 tháng 2 đến Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2

Các chuyên gia tại các trung tâm phục hồi có thể làm rõ thông tin mà quý vị đã nhận được từ FEMA hoặc các cơ quan khác; họ có thể giúp ích về việc thuê nhà dành cho chủ nhà và người thuê nhà; và họ có thể fax các tài liệu yêu cầu của bạn đến trung tâm xử lý của FEMA và quét hoặc sao chép thông tin hoặc tài liệu miễn phí cho họ sử dụng trong hộp.

Các chuyên gia của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng có mặt tại các trung tâm phục hồi để cung cấp thông tin về chương trình và giúp ích cách đăng ký các khoản vay thặng dư lãi suất từ SBA. Những khoản vay này cũng cung cấp cho chủ sở hữu nhà và người thuê nhà, chủ doanh nghiệp và các thành viên phi lợi nhuận.

Các chuyên gia Giám thiểu Nguy cơ của FEMA có thể chia sẻ các mẹo và kỹ thuật để thiểu nhà tạm xây dựng lại những ngôi nhà bị thiên tai.

Các chuyên gia tại các trung tâm cũng có thể hướng dẫn quý vị đến những người điểu hành có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác theo yêu cầu. Các trung tâm cũng cung cấp tài liệu in bằng nhiều ngôn ngữ.

Người khuyết tật và những người có nhu cầu về chức năng và tiếp cận có thể tiếp cận các Trung tâm Khúc phục Thặng dư (Disaster Recovery Centers). Các hỗ trợ giúp lý và thông dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ cũng cung cấp theo yêu cầu.



FEMA

Page 2 of 3

Những cộng dân có thiệt hại và tổn thất không thể báo hại mình hoặc không thể báo hại mình vậy? do các cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng? khuyến khích đăng ký với FEMA, mặc dù quý vị không cần phải đến Trung tâm Khẩn cấp Thảm họa (Disaster Recovery Center) để đăng ký. Đây là những cách khác để áp dụng:

Truy cập DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc gọi cho **Trung tâm hỗ trợ giúp của FEMA tại 800-621-3362**. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ phiên dịch có phí hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của bạn cho dịch vụ đó. Nhân viên trợ giúp phiên dịch hỗ trợ làm việc hàng ngày từ **7h sáng đến 11h đêm**. Nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Nhấn phím 3 để có thông dịch viên nói ngôn ngữ của bạn. Xem video có thể truy cập về cách đăng ký, hãy truy cập youtube.com/watch?v=LU7wzRjByhI. Quý vị cũng có thể liên hệ Trung tâm Khẩn cấp Thảm họa nào và gặp nhân viên FEMA cũng như đi đến các cơ quan liên bang và tiểu bang khác, những người có thể cung cấp thông tin về hỗ trợ thảm họa. Để tìm một trung tâm khẩn cấp gần nơi của quý vị, hãy truy cập [DRC Locator \(fema.gov\)](https://DRCLocator(fema.gov)).



FEMA